

# ให้จ่ายน้ำเป็นเวลา หนุนรัฐแก้'แล้ง'

โพลชี้ส่วนใหญ่ยังใช้น้ำเหมือนเดิม หนุนให้จ่ายน้ำเป็นเวลา และพึงพอใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล "อดีต ส.ส.พะเยา" เผย ♦ อ่านต่อหน้า 13

## แก้'แล้ง' □ ต่อจากหน้า 1

กวันพะเยาผลิตน้ำประปาได้แค่ 50 วัน “ผอ.ชลประทาน” ระบุน้ำในเขื่อนเชียงใหม่ลดลง มีน้ำเหลือใช้ไม่ถึงร้อยละ 15 วอนใช้น้ำอย่างประหยัด การประปาประกาศลดแรงดันน้ำ และขอให้เตรียมสำรองน้ำไว้ เพราะเข้าน้ำวิกฤติแล้ว ขณะที่นครพนมยืนยัน สงกรานต์ถนนข้าวปุ้นมีน้ำเล่นเพียงพอชั่วคราว

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรุงเทพฯ โพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ประชาชนกับวิกฤติภัยแล้ง 2559” ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 ยังคงใช้น้ำเหมือนเดิมในปัจจุบัน ร้อยละ 38 ใช้น้ำลดลง ที่เหลือร้อยละ 7.6 ใช้น้ำเพิ่มขึ้น สำหรับความวิตกกังวลภัยแล้ง และการขาดน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค ร้อยละ 62.9 มีความวิตกกังวล ร้อยละ 37.1 ไม่มีความวิตกกังวล และเรื่องที่ทำให้กังวลมากที่สุดจากภัยแล้ง ร้อยละ 55.1 รายได้-การเกษตร-พืชผลเสียหาย ร้อยละ 53.4 ข้าวของแพง-สินค้าเกษตรแพงขึ้น ร้อยละ 47.3 ขาดน้ำดื่ม น้ำใช้

ส่วนการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ร้อยละ 50 มีการเตรียมรับมือ เพราะคาดว่าจะเกิดปัญหาน้ำไม่พอใช้ และร้อยละ 80.1 จะใช้น้ำอย่างประหยัด ร้อยละ 49.1 ซื้อมีถังเก็บน้ำ ร้อยละ 35.5 กักตุนน้ำดื่ม ต่อคำถามว่าภัยแล้งจะกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาชีพมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 80.4 มีผลกระทบค่อนข้างน้อย ร้อยละ 39.6 มีผลกระทบค่อนข้างมาก และร้อยละ 55.8 เห็นด้วยหากรัฐบาลออกมาตรการควบคุมการใช้น้ำ เช่นจ่ายน้ำเป็นเวลา หรือลดจ่ายน้ำในบางพื้นที่ นอกจากนี้ร้อยละ 58.2 ยังพึงพอใจถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาล

ด้าน นางลดาวัลดี วงศ์ศรีวงศ์ อดีต ส.ส.พะเยา กล่าวว่า จากที่ไปดูสภาพน้ำที่กวันพะเยา พบว่าปริมาณน้ำเหลือน้อยมากแค่ 13 ล้าน ลบ.ม. จะผลิตน้ำประปาได้แค่ 50 วันเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเปิดปิดน้ำเป็นเวลาแล้ว

ขณะที่สถานการณ์ต่างจังหวัด นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบุว่า ขณะนี้ระดับน้ำหลายเขื่อนได้เริ่มลดลงเรื่อย ๆ โดยมีน้ำที่ใช้การได้ไม่ถึงร้อยละ 15 ของ

ให้ประชาชนประหยัดน้ำกันมากที่สุด เช่นเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศลดแรงดันน้ำลง เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ เรียกได้ว่าเข้าน้ำวิกฤติ ขอให้เตรียมภาชนะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย ส่วนที่ จ.กาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาว ได้ปล่อยน้ำเข้าคลองชลประทานเต็มพิภพวันละกว่า 5 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้ชาวนามีน้ำสำหรับข้าวนาปรังที่ปลูกกว่า 150,000 ไร่ และให้ประชาชนนำไปใช้อุปโภคบริโภค ทำให้เด็ก ๆ พากันออกมาเล่นน้ำในคลองชลประทานเพื่อคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน

ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดให้สัตว์ป่าต่าง ๆ เนื่องจากอากาศขณะนี้ร้อนจัด สำหรับ จ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ระบุว่า ปีนี้สงกรานต์ถนนข้าวปุ้น ที่จัดหน้าวัดโอกาส-ตลาดอินโดจีน-สามแยกดำเนินป่าไม้ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จะมีน้ำเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน เพราะไม่ได้ใช้น้ำประปา แต่จะสูบน้ำจากแม่น้ำโขงมาเล่น ที่จ.ระนอง ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น ลดลงเกือบครึ่งแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหรือการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

วันเดียวกันนายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้นำเครื่องบินขึ้นไปโปรยสารก่อฝน บริเวณเทือกเขาสศ

เหนือเขื่อนรัชชประภา หลังพบกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ เพื่อจะทำให้ฝนตกในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี-พังงา-กระบี่ แต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากความชื้นยังไม่เพียงพอ

ขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกราย โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ร.ต.ท.ชนวัฒน์ ชีวีตโสภณ ร้อยเวร สก.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับแจ้งมีชายอนเสื่อชีวิตบนถนนคันปูน หมู่ 7 ต.บางตลาด รุดไปตรวจสอบพบ

ศพนายสมชาย พรเพ็ญ อายุ 50 ปี มีบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ตามตัวไม่มีบาดแผลโดนทำร้าย คาดเพิ่งเสียชีวิตมาไม่นาน จากการสอบถามพยานทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ตื่นนอนและบ่นว่าร้อนนอนไม่หลับ จากนั้นออกมาเดินเล่นเพื่อรับลม ระหว่างนั้นผู้ตายเกิดหงายมีดลัมฟุบเสียชีวิตบนถนนดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะจะมีโรคประจำตัว พอมหาเจออากาศที่ร้อนจัด เลยทำใหโรคประจำตัวกำเริบและเสียชีวิตในที่สุด

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีขึ้นอีก 3 จุดคือที่บ้านแม่สะลาย ป่าบ้านห้วยขง และป่าบ้านห้วยโศ เจ้าหน้าที่ยกยาดดับไฟทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน โดยยกเลิกเครื่องบินโปรยน้ำดับไฟจนควบคุมได้แล้ว คาดพื้นที่ป่าเสียหายกว่า 80 ไร่.